

คำอธิบายข้อมูล	
รหัสของตาราง	FI_CB_024
ชื่อตาราง	เงินกู้ยืมของธนาคารพาณิชย์ (2535 - 2546)
ความถี่ของข้อมูล ความล่าช้าและกำหนดเวลาเผยแพร่	ความถี่ รายเดือน รายไตรมาส รายปี ความล่าช้า 40 วัน กำหนดเวลาเผยแพร่ ทุกวันที่ 10
<b>หลักวิธีทางสถิติ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• หลักการ นิยาม และการจัดกลุ่ม</li> <li>• ความครอบคลุม</li> <li>• การบันทึกข้อมูลและมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง</li> <li>• ลักษณะของข้อมูลและวิธีการจัดเก็บ</li> <li>• วิธีประมวลผลข้อมูล</li> </ul>	<p>เงินกู้ยืม หมายถึงเงินกู้ยืมในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งหุ้นกู้และตราสารหนี้ เจ้าหนี้ Margin และ ยอดสุทธิของลูกหนี้/เจ้าหนี้ Margin ตามธุรกรรมสัญญาซื้อคืนที่เกิดจากคู่สัญญาและธุรกรรมเดียวกัน และการขายลูกหนี้ที่ไม่เข้าข่ายเป็นการขายตามหลักการบัญชี โดยนำข้อมูลเงินกู้ยืมที่ได้รับจากชุดรวมทุกสำนักงานในประเทศของธนาคารพาณิชย์ แยกแสดงเป็น</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เงินกู้ยืมในประเทศ โดยที่ผู้ให้กู้ยืมในประเทศได้แก่ รัฐบาล เช่น กระทรวง ทบวง กรมของ รัฐบาลไทย ธนาคารและสถาบันการเงิน เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ สาขาของธนาคารพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ และสาขาของธนาคารต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ ตลอดจนกิจการวิเทศธนกิจของธนาคารดังกล่าว และสำนักงานวิเทศธนกิจของธนาคารต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บริษัทเงินทุน บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ บริษัทประกันชีวิต และสถาบันการเงินอื่น ๆ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงรับจำนำ เป็นต้น รวมทั้งอื่น ๆ ที่ไม่อาจแสดงไว้ในรายการข้างต้น</li> <li>2. เงินกู้ยืมในต่างประเทศ โดยที่ผู้ให้กู้ยืมในต่างประเทศ ได้แก่ บคคลธรรมดาซึ่งไม่มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาหรืออยู่ต่างประเทศ นิติบุคคล ตามกฎหมายต่างประเทศ เช่น รัฐบาล องค์การของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ บริษัทจำกัด สหกรณ์ เป็นต้น ธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นในต่างประเทศ ได้แก่ ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่นในต่างประเทศ และผู้กู้ยืมอื่น ๆ ที่ไม่สามารถแสดงไว้ในรายการข้างต้น</li> <li>3. บัญชีระหว่างกัน เงินกู้ยืมจากสำนักงานทั้งปวงที่เป็นนิติบุคคลเดียวกันในต่างประเทศ รวมทั้งรายการเจ้าหนี้อื่น ๆ ด้วย</li> </ol>
แหล่งที่มาของข้อมูล	ธนาคารพาณิชย์
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่	<a href="https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=197&amp;language=th">https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=197&amp;language=th</a>
การปรับปรุงข้อมูล	ปรับตามข้อมูลจริง เมื่อแหล่งข้อมูลมีการแก้ไข (ไม่สามารถระบุเวลาได้)

ทีมข้อมูลสถาบันการเงิน

ฝ่ายบริหารจัดการข้อมูล

โทร. 0-2283-5633, 0-2356-7407